

Forward p.2

คณะผู้บริหาร มบส. ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

BSRU Spot p.3

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มบส. ใ้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย
ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ เมือง Nagpur
สาธารณรัฐอินเดีย

Recent News p.6

คณะผู้บริหาร มบส. MOU กับสถาบัน
สอนภาษา St Giles International

ราชภัฏน้อมพลี
เกิดพระบารมีทั่วหล้า

“ราชภัฏน้อมพลี เกิดพระบารมีทั่วหล้า”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อหน้า 4-

Forward

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



คณะผู้บริหาร มบส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ •





-- นายกรदनัย ดันตัญญุท

นักเรียน ชั้น ม.6/1
โรงเรียนสาธิต มบส.

-- นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสอาด

นักเรียน ชั้น ม.5/3
โรงเรียนสาธิต มบส.

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักเรียนไทย
ไปเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแบดมินตัน
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ณ เมือง Nagpur
สาธารณรัฐอินเดีย

อาจารย์ ดร.สุภัทรา โกษะโยธิน ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2561 ณ สนามนิมิบุตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถคว้ารางวัลได้หลายรายการดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลชนะเลิศ

นายกรदनัย ดันตัญญุท ม.6/1
นายธนทัต แผลงอุดมสุข ม.6/1
นายธีรธาดา พันธุ์ทัย ม.6/3
นายนราธิศร์ ศิริวงศ์ ม.5/3
นายพนธกร พัฒนวิทธิพันธ์ ม.4/4

2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสอาด ม.5/3

3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นายกรदनัย ดันตัญญุท ม.6/1 นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสอาด ม.5/3

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เด็กชายเสกฐนนท์ ตั้งจิตยงสีวะ ม.1/2 เด็กหญิงปัทมากรีย์ ขำเป็รื่องเดช ม.1/3

และ นายกรदनัย ดันตัญญุท นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสอาด ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ เมือง Nagpur สาธารณรัฐอินเดีย ในระหว่างวันที่ 5 - 13 กรกฎาคม 2561 ถือเป็นความสำเร็จชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา ทั้งยังได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาของเด็กไทยอีกด้วย •





ราชภัฏน้อมพลี เกิดพระบารมีทั่วหล้า จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.50 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ราชภัฏน้อมพลี เกิดพระบารมีทั่วหล้า” โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศร่วมด้วย พร้อมทั้งปล่อยขบวนจิตอาสาในพื้นที่พร้อมกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร •





Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



วิทยาลัยการดนตรี จัดงาน 9 ทศวรรษ ครูสุรินทร์ สงค์ทอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการดนตรีร่วมกับคณะศิษย์จัดงาน 9 ทศวรรษ ครูสุรินทร์ สงค์ทอง อาจารย์พิเศษภาควิชาดนตรีไทย เนื่องในปี 2561 นี้ ครูสุรินทร์ สงค์ทอง ได้มีอายุครบ 90 ปี จึงจัดบำเพ็ญกุศลและแสดงมุทิตาจิต โดยในงานครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตร 10 ไตร เพื่อถวายพระสงฆ์ที่รับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพลในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ แต่ ครูสุรินทร์ สงค์ทอง ในงานครั้งนี้ ณ โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



คณะผู้บริหาร มบส. MOU กับสถาบันสอนภาษา St Giles International

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก ได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันสอนภาษา St Giles International ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำร่องในการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับรับตัวชี้วัดด้านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษอีกด้วย •



โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในหัวข้อ “การศึกษาและการนำระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปสู่การปฏิบัติ”

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ในหัวข้อ “การศึกษาและการนำระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปสู่การปฏิบัติ” โดย อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์ มากสุข คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 : วิชาปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย พร้อมรับฟังข้อชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิของคณะวิทยาการจัดการ ณ โรงแรม Sand Dunes Chaolao Beach Resort จ.จันทบุรี •



คณะวิทยฯ จัดโครงการการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. จัดโครงการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) วิทยาการโดย ผศ.ดร.เสกข์ทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่หลักสูตร TQR ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



คณะวิทยฯ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน วิทยาการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกหน้า คณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม Edu Roam อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเพื่อความปลอดภัย

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะบุคลากร กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการปรับปรุงทางเดินบริเวณอาคาร 12 ชั้น 1 หน้าสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรแก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป •



มบส. ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 【MOU】 กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานและที่ปรึกษาด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายการทำงานด้านงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน และแนวทางการท่องเที่ยวชุมชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในโครงการด้วย •



คณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัด โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครู”

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 •



การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูมิภาค – กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 / 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค - กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 / 2561 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรทกิจ ชั้น 14 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



คณะครุศาสตร์ มบส.ได้จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพครูสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ มบส. ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมการพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการ STEM EDUCATION คณะวิทยากรโดย ผศ.ดร.ณรงค์เดช กীরติพรานนท์ คณบดี และวิทยากรจากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยผู้เข้าร่วมเป็นครูสังกัด สพฐ. กทม. และสังกัดสำนักงานการศึกษา กทม. ตลอดจนคณะครูโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 ราย โดยมีนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์และจัดกิจกรรม ณ อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มบส. •



กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมี ส่วนร่วมและพัฒนางานด้านการบริการของ บุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย คุณบุษบงค์ วงษ์พันธ์พา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำคณะบุคลากรร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมและพัฒนางานด้านการบริการของบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สวัสดิการด้านต่างๆ ของบุคลากร การสร้างการบริการที่ดี การระดมสมองคิดค้นรูปแบบการบริการที่ดีและการคิดคำนึงขององค์กร •

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



โครงการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมและ ส่งมอบงานองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้นำองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมและส่งมอบงาน องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ มาแคนน์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ผศ.สายัน พุทธิลา ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ธีรฉวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา นำคณะองค์การนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี คุณอารีย์ มหานิล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ทิศทางการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ระหว่างการ จัดกิจกรรม จากนั้นได้นำคณะองค์การนักศึกษาร่วมกันจัดทำแผนการ ดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของแต่ละคณะร่วมให้แนวคิดกับผู้นำนักศึกษาแต่ละคณะ หลังจากนั้นได้มีการส่งมอบงานระหว่างประธานสภานักศึกษา นายกองกิจการบริหาร นักศึกษา นายกสโมสรณักศึกษา 5 คณะ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 •



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรม “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำ เอกสารประเมินค่างาน”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเรื่องการสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารประเมินค่างาน ให้แก่บุคลากรในสำนักฯ วิทยากรโดย คุณวรรณดี อัศวศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ หงษ์ประชา บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ให้ความรู้ และแนวทางในการเขียนประเมินค่างาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 •



คณะครุศาสตร์ มบส. จัดโครงการ “การ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ STEM EDUCATION”

วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ มบส. จัดโครงการ “การ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM EDUCATION” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 •



สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน บมส. เข้าร่วม 10 คนสุดท้าย Thailand Format & Photo Challenge 2018

นายรัชตะ โมธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน บมส. สามารถผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในโครงการ Thailand Format and Photo Challenge 2018 ภายใต้ผลงานรูปแบบรายการทันสมัย อย่าง Help me 4.0 พร้อมได้รับทุนการผลิตรายการ 10,000 บาท ณ โรงภาพยนตร์ที่ 8 พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดย อ.ดร.ไพฑูริย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมฟังผล ตัดสินพร้อม 8 นักศึกษาและติดตามผลการตัดสินในรอบสุดท้ายปลาย เดือนกรกฎาคมนี้ •



โรงเรียนสาธิต มบส. จัดบรรยาย การ ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลและยาเสพติด

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. โรงเรียนสาธิต มบส. จัดการ บรรยาย เรื่อง การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล และเรื่องยาเสพติด ให้ กับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 วิทยากรโดย พันตำรวจเอกโชคชัย บุญนำ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 ณ โรงเรียนสาธิต มบส. •



สำนักวิทยบริการฯ อบรม “การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง” รุ่นที่ 2

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง” รุ่นที่ 2 ณ ห้อง IT1,2 ชั้น 8 อาคาร 8 •



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา MOU กับ ตัวแทน Global Kangroo Co.,Ltd

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ลาวัลย์ พึ่งขจร รองอธิการบดี MOU กับ ตัวแทน Global Kangroo Co.,Ltd Ms .Ji Ping ; Mr. Yang Kun ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน การอบรมระยะสั้นและการฝึกงาน สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (ใช้ภาษาไทยในการสอน) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพ”

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2561 โดย อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการโดย อาจารย์ นรภัทร สถานสถิตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ •



ประชุมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษกร ผู้ช่วยอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา กำกับ และติดตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม พระยาโอราทวารกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆะทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อ กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 •



สำนักวิทยบริการฯ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง IT1-IT2 ชั้น 8 อาคาร 8. •



สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและโครงการที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งนำเสนอแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการประจำสำนักฯ พิจารณาและเสนอแนะการดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมบุญศรี ชั้น 7 อาคาร 8 •

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส.

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดย อาจารย์พรณา พูนพิน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ คุณสร เกียรติคณารัตน์ คุณดวงพร พงศ์ผาสุก และคุณปิยาณี วิริยานนท์ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ทรงคุณภายใน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ ณ ห้องประชุมขุนวิเทศดุสิต อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้า ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสอน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.อัมรินทร์ แร่งเพชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรดนตรีตะวันตก หลักสูตรดนตรีตะวันตกศึกษา บุคลากร และนักศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น ซึ่งการเยี่ยมชมดังกล่าว วิทยาลัยการดนตรี ได้จัดการแสดงดนตรีแจ๊ส โดยวงอนันดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ. 4 ปี) และหลักสูตรดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ •



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา สมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงาน อธิการบดีให้ได้มาตรฐาน”

วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 สำนักงานอธิการบดี นำโดย คุณวรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และแก่งกระจาน พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบนโยบายในการทำงาน ให้แก่บุคลากรสำนักอธิการบดี ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



คณะวิทยาการจัดการบ้านสมเด็จฯ จัด โครงการศิลปะวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการบ้านสมเด็จฯ จัดโครงการศิลปะวัฒนธรรม ผลิตเพลงกับมิวสิควิดีโอ โปรโมทการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ทางอ้อมให้แก่พื้นที่ชุมชน ผังธนบุรีที่ยั่งยืน โดยมีการควบคุมการผลิต และประพันธ์เนื้อร้อง ทำนอง จากอาจารย์ณัฐเดช ปัญญา เรียบเรียงดนตรีโดย ดิก อริยะ คุปต์ ธนพงศ์พันธ์ และขับร้องโดยเหล่าศิลปิน เก่ง รัชช ัญญ์ ดวงพร และศิลปินบ้านสมเด็จฯเรคคอร์ด •



พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียน มัธยมสาธิต มบส.

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมสาธิต มบส. จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์หวัศศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธาน ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมสาธิต มบส. •



อาจารย์ธนกร สรรยวราภิกู นำนักศึกษาสาขา วิชานาฏยศิลป์ เข้าร่วมแสดงในโครงการ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ การและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 - 20.30 น. อาจารย์
ธนกร สรรยวราภิกู นำนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์เข้าร่วมแสดง
ในโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรม
ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 8 (The 8th SWU International Festival
of Arts and Culture 2018) โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (ชั้น 4) อาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร) เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกว่า 40 ชุด
การแสดง โดยมีเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 14 สถาบัน และจากต่างประเทศอีก 9 ประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฟิจิ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และสาธารณรัฐเช็ก นับเป็นอีกครั้งที่สาขาวิชานาฏยศิลป์ได้ผลักดัน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติอย่างแท้จริง •



ภาพบรรยากาศการรายงานตัว นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงร่วมกัน TCAS รอบ 3/1 , 3/2 และการรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 ครั้ง ที่ 1

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2561 ภาพบรรยากาศการรายงานตัว นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงร่วมกัน
TCAS รอบ 3/1 , 3/2 และการรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 ครั้งที่ 1 ณ อาคาร
1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



คณะครุศาสตร์ มบส. ร่วมกับ มูลนิธิ ครอบครัวพอเพียง เดินทางไปกำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำโรงเรียนเครือข่ายใน โครงการ 9 ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อ.ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาติ รองคณบดี และ
อ.ดร.ชนภัทร จันทร์เจริญ ผู้ช่วยคณบดี ของคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียง ได้เดินทางไปกับกำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำ
โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ 9 ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2) เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการ
ของสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง จำนวน 5
โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนวัดศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอนไถ่ดี
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) โรงเรียนบ้านคลองตัน และ
โรงเรียนบ้านคลองแค สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร •



คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาชุด โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอกระดับคณะ

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการการพัฒนา
ชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกระดับ
คณะ ภายใต้ชุดโครงการนักเรียนคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน
วิทยาการโดย ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาวิจัยแห่งชาติ ด้านการแพทย์ และด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญารัตน์
อุตะเกา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.เทพสตรี จ.ลพบุรี
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 11 •



พิธีปิดโครงการการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยเทคโนโลยีและเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในปีทั้งสิ้น 291 คน โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธานปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 •

